

หัวข้องานวิจัยเรื่อง	การศึกษาปัญหา ความต้องการจำเป็นและแนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา ตำบลไทรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
ชื่อผู้วิจัย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชญานิษฐ์ ศศิวิมล, อาจารย์ ดร.พรทิพย์ ครามจันทิก
คณะ/สังกัด	คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี	๒๕๖๐
คำสำคัญ	ปัญหา, ความต้องการจำเป็น, แนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหา ความต้องการจำเป็นและแนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาตำบลไทรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อศึกษาปัญหาอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา ตำบลไทรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ๒) เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาตำบลไทรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ๓) เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา ตำบลไทรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ผลการศึกษาพบว่า

๑) ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีความเห็นตรงกัน คือ มีสภาพปัญหาการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา กรณีศึกษาตำบลไทรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ที่ควรรหาแนวทางในการแก้ไข ๒) ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีความเห็นตรงกัน คือ มีความต้องการจำเป็นในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา กรณีศึกษาตำบลไทรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ที่ควรรหาแนวทางในการแก้ไข ๓) แนวทางการแก้ปัญหาของการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ ภูมิปัญญา ในชุมชน ได้แก่ ๑) โรงเรียนในชุมชนช่วยรณรงค์และอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน ให้กับลูกหลานหรือเยาวชนรุ่นใหม่ ๒) สถาบันครอบครัวหรือพ่อแม่ ผู้ปกครองช่วยกันปลูกฝังให้ลูกหลานได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ ภูมิปัญญาในชุมชน ๓) จัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ ภูมิปัญญา ในชุมชนไว้ให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสศึกษาซึ่งอาจทำเป็นสื่อออนไลน์ ๔) การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ ภูมิปัญญาในชุมชน จะต้องเริ่มอนุรักษ์และสืบสานจากตัวเองก่อน ๕) โรงเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับลูกหลานและเยาวชนในชุมชน ๖) ประสานงานองค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนช่วยในการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ๗) มีการจัดทำเป็นสื่อต่าง ๆ และการถ่ายทอดวันละ ๑ ชม. ๘) โรงเรียนที่อยู่ในชุมชนควรมีกิจกรรมเกี่ยวกับการสืบสานและถ่ายทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น สัปดาห์ละ ๑ วัน ๙) โรงเรียนควรมีการสอนทำอาหารท้องถิ่นให้กับนักเรียน